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Cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd a gynhaliwyd o 
bell drwy fideogynadledda ddydd Iau, 15 Hydref 2020 

 
YN BRESENNOL: Y Cynghorydd Ceredig Davies (Cadeirydd); y Cynghorwyr Clive 
Davies, Lloyd Edwards, Gwyn James, Dai Mason a Wyn Thomas. 
 
Roedd y Cynghorwyr Keith Evans a Rhodri Evans hefyd yn bresennol.  
 
Y SWYDDOGION A OEDD YN BRESENNOL: Lowri Edwards, Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: Gwasanaethau Democrataidd; Elin Prysor, Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu; Nia Jones, Rheolwr 
Corfforaethol: Gwasanaethau Democrataidd; Lisa Evans, Swyddog Craffu a 
Safonau.  
  
 

(10.00am –11.15am) 
 

1  Gweithdrefn 
Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod.   
 

2  Ymddiheuriadau 
Ni dderbyniwyd unrhyw ymddiheuriadau. 
 

3  Datgelu Buddiannau Personol a Buddiannau sy’n Rhagfarnu 
Ni ddatgelwyd unrhyw fuddiannau. 
 

4  Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Ionawr 2020 
PENDERFYNWYD nodi bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 
Ionawr 2020 yn rhai cywir.  
 

5  Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd 
Cyflwynodd y Cynghorydd Ceredig Davies, Cadeirydd y Pwyllgor, yr 
adroddiad i’r Pwyllgor, gan nodi ei bod yn ddogfen flynyddol statudol sy’n 
nodi’r gwaith a wnaed gan y Pwyllgor yn ystod y flwyddyn fwrdeistrefol 
flaenorol. Nodwyd y byddai’r adroddiad yn cael ei gyflwyno i’r Cyngor ar 
16 Hydref 2020.  
 
Yn dilyn trafodaeth, PENDERFYNWYD cymeradwyo Adroddiad 
Blynyddol drafft y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd i’w gyflwyno i’r 
Cyngor ar 16 Hydref 2020.   
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 Adroddiad ynghylch Cynnal Cyfarfodydd o Bell 
Cyflwynodd y Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau 
Democrataidd yr adroddiad i’r Pwyllgor gan nodi nad ydy’r amgylchiadau 
presennol yn sgil pandemig y Coronafeirws yn unigryw i Geredigion. 
Fodd bynnag, rhagwelwyd yr amgylchiadau hyn a chynhaliwyd Cyfarfod 
Cyffredinol Blynyddol Cyngor Sir Ceredigion cyn y cyfnod clo ym mis 
Mawrth eleni.  
 
Nododd fod Cyngor Sir Ceredigion wedi cynnal arolwg estynedig o’r 
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systemau a’r mecanweithiau amrywiol sydd ar gael ar gyfer cynnal 
cyfarfodydd o bell, a dewiswyd ‘Zoom’ gan fod y rhaglen yn darparu 
mecanwaith ar gyfer cyfieithu. Ailddechreuwyd cynnal cyfarfodydd yn 
ystod yr haf, ac ers mis Medi mae rhaglen lawn o gyfarfodydd wedi 
ailddechrau.  
 
Nodwyd bod y system, y gwaith cynllunio a’r cymorth sydd ei angen yn 
rhoi llawer o faich ar adnoddau, ac felly caiff agendâu ac adroddiadau eu 
darparu i Aelodau’n electronig. Dim ond un Cynghorydd sy’n derbyn 
dogfennau wedi’u hargraffu ar hyn o bryd, ac er y cydnabyddir bod hyn 
yn gallu bod yn heriol, ni chafwyd unrhyw adborth negyddol.  
 
Nodwyd bod y rheol 6 mis o ran presenoldeb dal mewn grym, fodd 
bynnag roedd y presenoldeb mewn cyfarfodydd o bell wedi bod yn uwch 
na’r cyfarfodydd yn Siambr y Cyngor, ac nid oedd unrhyw bryderon 
ynghylch hyn. Cadarnhawyd na fyddai cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn 
y Siambr tra bod cyngor Llywodraeth Cymru’n parhau i nodi y dylid 
gweithio o gartref lle bo hynny’n bosib, gan gofio hefyd bod nifer yr 
achosion o COVID-19 yng Ngheredigion yn uwch nawr nag yr oedd adeg 
y cyfnod clo gwreiddiol. Mae aelodau’r cyhoedd a’r wasg yn gallu ymuno 
â’r cyfarfodydd o bell, ac mae cyfarfodydd y Cyngor a’r Cabinet yn cael 
eu ffrydio’n fyw ar Facebook, gydag un ffrwd ar gyfer iaith y llawr a ffrwd 
arall gyda chyfieithu o’r Gymraeg i’r Saesneg.  
 
Cadarnhawyd bod manyleb ddiwygiedig ar gyfer ymestyn y ddarpariaeth 
we-ddarlledu yn Siambr y Cyngor ar fin cael ei chyflwyno i dendr, ac y 
byddai gwybodaeth bellach yn cael ei darparu i’r Pwyllgor pan fydd ar 
gael.  
 
Nododd yr Aelodau fod y dogfennau ategol a oedd ynghlwm wrth yr 
adroddiad yn hynod o ddefnyddiol, a gofynnwyd a oedd angen cyllid 
ychwanegol ar gyfer adnoddau. Yn ogystal, nodwyd bod fideo wedi’i 
ddarparu yn ystod cyfarfod y Pwyllgor Rheoli Datblygu gan na ellir cynnal 
ymweliadau safle ar hyn o bryd. Diolchodd y Cynghorydd Ceredig Davies 
i’r staff am eu gwaith, gan gydnabod y byddai gwelliannau i’r dechnoleg 
gydag amser.  
 
Cododd yr Aelodau bryderon ynghylch cyfarfodydd y Cynghorau 
Cymuned, ac fe’u cynghorwyd i gysylltu ag Un Llais Cymru am gyngor.  
 
Cyn y cyfarfod, roedd y Cynghorydd Keith Evans wedi cyflwyno ymholiad 
ynghylch ymchwilio i’r posibilrwydd o ddarparu contract grŵp ar gyfer 
cysylltiad band eang cyflym iawn / ffeibr i holl Gynghorwyr ac Uwch 
Swyddogion y Cyngor, fel cynllun peilot o bosib. Cadarnhawyd y byddai 
cais yn cael ei anfon at y Gwasanaethau TGCh i ymchwilio i’r mater. 
Nododd y Cynghorydd Clive Davies, yr Aelod Eiriolwr dros Dechnoleg 
Gwybodaeth, ei fod yn cyfarfod â Phennaeth Openreach yr wythnos 
nesaf ac y byddai’n trafod hyn. Yn ogystal, nodwyd y byddai Peter 
Williams o Lywodraeth Cymru’n bresennol yng nghyfarfod nesaf y 
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol i drafod cwmpas 
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band eang.    
 
Yn dilyn trafodaeth, PENDERFYNWYD gofyn i’r Gwasanaethau TGCh 
ymchwilio i’r posibilrwydd o gael cyfrif grŵp ar gyfer band eang.   
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 Canlyniadau’r Hunanwerthusiad Blynyddol o Drosolwg a Chraffu 
 
Cyflwynodd y Swyddog Craffu a Safonau, y Gwasanaethau 
Democrataidd, yr adroddiad i’r Pwyllgor.  
 
Nodwyd bod 25 o bobl wedi ymateb; a nodwyd bod yr ymatebion yn 
galonogol ar y cyfan. Ar sail argymhelliad a wnaed gan y Pwyllgor hwn, 
gostyngwyd nifer y cwestiynau i 9 gyda’r nod o gynyddu cyfranogiad, fodd 
bynnag ni ddigwyddodd hyn.  
 
Nododd y Cynghorydd Ceredig Davies ei fod yn siomedig â nifer isel yr 
ymatebion gan fod hyn yn gyfle i’r Aelodau leisio eu barn. Nododd mai 
dim ond un unigolyn oedd yn anhapus, ac roedd yn cymryd bod y sawl 
nad oedd wedi ymateb yn fodlon â’r drefn.   
 
Cyfeiriodd at amseroedd cyfarfodydd y Pwyllgorau, gan gydnabod bod y 
mwyafrif wedi gofyn i’r patrwm presennol barhau bob tro y cynhelir yr 
adolygiad. Nodwyd bod mynychu cyfarfodydd o bell yn llai o faich ar 
amser y rhai hynny sy’n gweithio yn ystod y dydd ac y byddai heriau 
ychwanegol ynghlwm wrth gynnal cyfarfodydd o bell y tu hwnt i oriau 
swyddfa.  
 
Yn dilyn trafodaeth, PENDERFYNWYD cymeradwyo’r adroddiad 
ynghylch yr Hunanwerthusiad Blynyddol o Drosolwg a Chraffu.   
 

8  Y Flaenraglen Waith ar gyfer 2020/21 
Ystyriwyd y flaenraglen waith ar gyfer 2021. Nodwyd bod oedi o ran mynd 
â’r Bil Llywodraeth Leol drwy’r Senedd oherwydd COVID-19; fodd 
bynnag byddai hyn yn ailgychwyn yn yr wythnosau nesaf.   
 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r flaenraglen waith fel y’i cyflwynwyd.  
 

9  Unrhyw fater arall y penderfyna’r Cadeirydd fod arno angen sylw 
brys gan y Pwyllgor  
 
Cyn y cyfarfod, cyflwynodd y Cynghorydd Keith Evans ymholiad ynghylch 
cofnodi absenoldebau oherwydd newid dyddiadau pwyllgorau. Roedd y 
Cynghorydd Ceredig Davies yn cydnabod bod y pandemig COVID-19 
wedi rhoi llawer o bwysau ychwanegol ar Swyddogion, ac roedd 
newidiadau wedi bod yn anochel.  
 
Nodwyd bod absenoldebau presennol oherwydd bod Aelodau’n mynychu 
cyfarfodydd eraill fel cynrychiolwyr Cyngor Sir Ceredigion yn cael eu 
cofnodi; fodd bynnag gallai datganiad gael ei ychwanegu at yr adroddiad 
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i gydnabod hyn, ac argymhellwyd hefyd y dylai Cynghorwyr gofnodi’r 
wybodaeth hon yn eu hadroddiadau blynyddol.  
 
Cyflwynwyd dau ymholiad arall ynghylch cau ffyrdd, sef y ‘Parthau 
Diogel’, ac ymatebion i faterion a gyflwynwyd drwy ‘Clic’. Nodwyd nad 
oedd manylion yr ymholiadau hyn o bosib yn berthnasol i’r Pwyllgor hwn 
ac y byddai’r ddau fater yn cael eu trafod gan y Pwyllgorau Trosolwg a 
Chraffu perthnasol. Fodd bynnag, nododd y Cynghorydd Ceredig Davies 
fod y Pwyllgor hwn yn gyfrifol am sicrhau bod Aelodau’n cael gwybod am 
faterion gweithdrefnol yn gyffredinol.   
 

 
Cadarnhawyd yng nghyfarfod y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd a 
gynhaliwyd ar xxx 

 
CADEIRYDD: 
  


